

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN(UEB) HỢP TÁC VỚI QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ(IMF): MỞ RỘNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TOÀN CẦU CHO SINH VIÊN

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) đã hân hạnh chào đón đoàn đại biểu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bao gồm ông Robert York - Phó Giám đốc Nhân sự IMF và ông Muliadi Kamaruzzaman - Chuyên viên tuyển dụng cấp cao IMF. Cuộc gặp là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa UEB và IMF, nhằm thúc đẩy cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên UEB trong môi trường kinh tế quốc tế. Tại buổi gặp gỡ với

Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đại diện là PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó hiệu trưởng và các lãnh đạo các phòng, khoa/viện của nhà trường, hai bên đã thảo luận về các phương thức hợp tác lâu dài, đặc biệt là trong việc tạo ra các chương trình học tập, thực tập và việc làm cho sinh viên. IMF cam kết mang đến những cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc quốc tế, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên môn và khả năng làm việc trong các tổ chức kinh tế lớn trên toàn cầu. [Xem thêm](#)



UEB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN KẾT NỐI, MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN BA LAN

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) đã vinh dự đón tiếp phái đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội với sự tham gia của bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, bà Justyna Pabian, Trưởng ban Chính trị & Kinh tế, Ms. Victoria Huyền Nguyễn, Trưởng ban Ngoại giao Công chúng. Buổi gặp mặt lần này không chỉ là dịp chào đón tân Đại sứ Joanna Skoczek, mà còn khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan qua nhiều năm.

Trong buổi thảo luận, hai bên nhấn mạnh việc tiếp nối và phát triển các hoạt động hợp tác truyền thống, đồng thời tìm kiếm các hướng đi mới trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa. Đại diện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã chia sẻ về những thế mạnh của Nhà trường trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan trong các dự án mang lại giá trị cho cộng đồng sinh viên và xã hội. [Xem thêm](#)

